

Những Phúc lợi Nha khoa Nổi bật của CalOptima Health OneCare trong năm 2025

CalOptima Health OneCare	
<ul style="list-style-type: none"> · Chương Trình với 0% Tiền Đồng Trả · Số Lần Nhận Dịch Vụ và Các Giới Hạn Được Áp Dụng* · Không Có Các Phúc Lợi Ngoài Hệ Thống 	Không Có Khoản Khấu Trừ
Dịch Vụ Được Đề Xuất	Trách Nhiệm của Thành Viên
Dịch Vụ Chẩn Đoán Khám răng miệng, chụp quang tuyến cánh cắn	0%
Dịch Vụ Phục Hồi Bọc răng	0%
Dịch Vụ Nội Nha Trị liệu nội nha, bọc tủy, loại bỏ tủy	0%
Dịch Vụ Nha Chu Thủ thuật tách nướu, tái tạo mô có hướng dẫn	0%
Dịch Vụ Phục Hình Răng - Có Thể Tháo Lắp & Cố Định Sửa chữa răng giả, đặt lại nền, chỉnh lại, chăm sóc phần mô, cầu răng (Cầu răng thay thế & bộ giữ bọc răng)	0%
Răng & Hàm Mặt, Dịch Vụ Khác Tạo hình ổ răng, tư vấn, dịch vụ nha khoa thông qua hệ thống viễn thông	0%

H5433_25MM024TV_M

2024 CalOptima Health Medicare Benefit Highlight <V>
 MMA 3511 09-06-24 OM

CalOptima Health OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal plan, đã cộng tác với Liberty Dental Plan (Chương trình Nha khoa Liberty) để cung cấp các dịch vụ nha khoa được đài thọ thông qua các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa có tham gia chương trình. Liberty Dental Plan cung cấp các phúc lợi nha khoa để giúp cải thiện sức khỏe răng miệng, góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện của cơ thể. Hãy thực hiện các bước đơn giản sau để bắt đầu hành trình chăm sóc sức khỏe răng miệng của quý vị.

Cách Tìm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Nha Khoa

Quý vị có thể yêu cầu danh sách các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa có tham gia vào chương trình từ Liberty Dental Plan hoặc tìm trên mạng tại www.libertydentalplan.com/Find-a-Dentist. Các phúc lợi nha khoa chỉ do nhà cung cấp dịch vụ đã ký hợp đồng với cả Liberty và Medi-Cal Dental cung cấp. Xin kiểm tra với văn phòng nha khoa trước khi nhận dịch vụ để bảo đảm rằng văn phòng là nhà cung cấp dịch vụ của Liberty/Medi-Cal Dental. Để bảo đảm rằng văn phòng nha khoa là nha sĩ có tham gia vào chương trình của chúng tôi, xin cung cấp cho văn phòng số ID Thành Viên CalOptima Health OneCare của quý vị để xác nhận.

Không cần giấy giới thiệu.

Đặt Lịch Hẹn Khám Răng

Để tìm một nha sĩ ở khu vực của mình, quý vị có thể vào trang mạng của chúng tôi tại www.libertydentalplan.com, tải ứng dụng di động về điện thoại thông minh, hoặc gọi cho chúng tôi ở số miễn phí (888) 704-9838/TTY: 711, thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Sau khi tìm được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Có Tham Gia Chương Trình, quý vị có thể gọi đến văn phòng để đặt hẹn. Văn phòng nha khoa sẽ liên lạc với chúng tôi để xác minh sự hội đủ điều kiện của quý vị. Xin nhớ xác nhận quý vị là thành viên của CalOptima Health OneCare/Liberty Dental Plan khi gọi cho nha sĩ để đặt hẹn. Chúng tôi cũng đề nghị quý vị mang theo thông tin này, cùng với thẻ nhận dạng thành viên (ID) CalOptima Health OneCare khi đến buổi hẹn. Sau đó, quý vị có thể tham khảo các phúc lợi và mức chi phí được áp dụng, đây là những khoản chi phí tự trả gắn liền với chương trình của quý vị.

Đăng nhập vào Trang Thông Tin Dành Cho Thành Viên của Liberty Dental Plan

Tài khoản Liberty Dental Plan của quý vị hiện đã có thông tin về khoản đài thọ nha khoa của quý vị. Khi đăng nhập vào tài khoản trên mạng, quý vị có thể:

- Xem Chương Trình Phúc Lợi Nha Khoa của mình
- Xem Tình Trạng Hóa Đơn Nha Khoa
- Tìm một Nha Sĩ
- Xem Lịch Sử và Phúc Lợi Nha Khoa

H5433_25MM024TV_M

2024 CalOptima Health Medicare Benefit Highlight <V>
MMA 3511 09-06-24 OM

Xem Xét Các Phúc Lợi Nha Khoa Của Quý Vị

Danh Mục Phúc Lợi Nha Khoa sẽ giải thích cách thức hoạt động của chương trình, bao gồm danh sách các dịch vụ nha khoa được đài thọ, và những trách nhiệm về mặt tài chính của quý vị. Danh Mục Phúc Lợi Nha Khoa cũng có sẵn trên trang thông tin dành cho thành viên.

Lưu ý: Danh Mục Phúc Lợi Nha Khoa được xem xét hàng năm và có thể thay đổi có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm.

Những dịch vụ mà phúc lợi nha khoa của CalOptima Health OneCare không đài thọ có thể được cung cấp thông qua Chương Trình Nha Khoa Medi-Cal. Để biết danh sách đầy đủ các dịch vụ được Chương Trình Nha Khoa Medi-Cal đài thọ, xin gọi số **1-800-322-6384** (TTY **1-800-735-2922**). Những thông tin hỗ trợ này cũng có thể giúp quý vị tìm nhà cung cấp dịch vụ nha khoa Medi-Cal và nộp đơn than phiền hoặc phàn nàn.

CalOptima Health OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan, là một chương trình Medicare Advantage có hợp đồng với Medicare và Medi-Cal. Việc ghi danh gia nhập CalOptima Health OneCare tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. CalOptima Health OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật hoặc giới tính. Xin gọi cho văn phòng Dịch Vụ CalOptima Health OneCare ở số miễn phí **1-877-412-2734** (TTY **711**), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Xin vào trang mạng của chúng tôi tại www.caloptima.org/OneCare.

**Không Có Mức Tối Đa Trong Năm Dương Lịch, Không Có Mức Tự Trả Tối Đa,
Không Có Khoản Khấu Trừ
\$0 Tiền Phụ Phí/Tiền Đồng Trả cho tất cả các Dịch Vụ Phòng Ngừa và
Toàn Diện**

- Sau đây là danh sách **đầy đủ** các thủ thuật nha khoa là phúc lợi được chi trả trong Chương trình này.
- Các thủ thuật không được liệt kê sẽ không được đài thọ. Chương trình này không cho phép các phúc lợi thay thế.
- Nếu chọn, Thành viên sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các thủ thuật không được đài thọ.
- Thành viên phải đến văn phòng nha khoa có hợp đồng với chương trình để sử dụng các phúc lợi được đài thọ.

Mã CDT	Miêu tả	Trách Nhiệm của Thành Viên	Cần Sự Chấp Thuận Trước	Giới Hạn	Cần Hồ Sơ/ Hình Ảnh Quang Tuyến X
	Dịch Vụ Chẩn Đoán				
D0140	Khám răng miệng có giới hạn	0%			
D0160	Khám răng miệng, tập trung vào vấn đề	0%			
D0170	Khám lại, có giới hạn, tập trung vào vấn đề	0%			
D0171	Khám lại, buổi khám sau giải phẫu tại văn phòng	0%			
D0180	Khám nha chu toàn diện	0%		1 lần (D0180) mỗi 6 tháng	
D0273	Cánh cấn, ba hình chụp quang tuyến	0%			
D0274	Cánh cấn, bốn hình chụp quang tuyến	0%			

Dịch Vụ Phục Hồi					
D2720	Bọc răng, nhựa tổng hợp với kim loại quý hiếm tỷ lệ cao	0%	Có		Phải có hình chụp quang tuyến cánh cần và quanh chóp răng và được sự chấp thuận trước; bao gồm cả phần tường trình khi cần
D2722	Bọc răng, nhựa tổng hợp với kim loại quý hiếm	0%	Có		
D2750	Bọc răng, sứ kết hợp với kim loại quý hiếm tỷ lệ cao	0%	Có		
D2752	Bọc răng, sứ kết hợp với kim loại quý hiếm	0%	Có		
D2790	Bọc răng, kim loại quý hiếm tỷ lệ cao được đúc toàn bộ	0%	Có		
D2792	Bọc răng, kim loại quý hiếm được đúc toàn bộ	0%	Có		
Dịch Vụ Nội Nha					
D3110	Bọc tủy, trực tiếp (trừ phần phục hồi cuối cùng)	0%			
D3120	Bọc tủy, gián tiếp (trừ phần phục hồi cuối cùng)	0%			
D3220	Thủ thuật lấy tủy trị liệu (trừ phần phục hồi cuối cùng)	0%			
D3221	Loại bỏ tủy, răng sữa và răng vĩnh viễn	0%			
Dịch Vụ Nha Chu					
D4240	Thủ thuật tách nướu, từ bốn răng trở lên mỗi cung phần tư	0%	Có		Phải có hình chụp quang tuyến chẩn đoán toàn bộ miệng, biểu đồ nha chu, và bản tường trình cùng với giấy chấp thuận trước. Gửi kèm ảnh chụp khi cần.
D4241	Thủ thuật ghép lợi, từ một đến ba răng mỗi cung phần tư	0%	Có		

D4266	Tái tạo mô có hướng dẫn, răng tự nhiên, miếng chắn tự tiêu, mỗi vị trí	0%	Có		
D4267	Tái tạo mô có hướng dẫn, răng tự nhiên, miếng chắn không tự tiêu, mỗi vị trí	0%	Có		
	Dịch Vụ Phục Hình Răng Có Thể Tháo Lắp				
D5621	Sửa khuôn đúc một phần, hàm dưới	0%			
D5622	Sửa khuôn đúc một phần, hàm trên	0%			
D5630	Sửa chữa hoặc thay thế vật liệu giữ kẹp bị hỏng, mỗi răng	0%			
D5670	Thay tất cả các răng & acrylic trên khung kim loại đúc, hàm trên	0%			
D5671	Thay tất cả các răng & acrylic trên khung kim loại đúc, hàm dưới	0%			
D5710	Đặt lại nền răng giả toàn phần hàm trên	0%		2 lần (D5710-D5761) mỗi vòm mỗi năm dương lịch year	
D5711	Đặt lại nền răng giả toàn phần hàm dưới	0%			
D5720	Đặt lại nền răng giả một phần hàm trên	0%			
D5721	Đặt lại nền răng giả một phần hàm dưới	0%			

H5433_25MM024TV_M

2024 CalOptima Health Medicare Benefit Highlight <V>
MMA 3511 09-06-24 OM

Dịch Vụ Phục Hình Răng Có Thể Tháo Lắp (tiếp theo)					
D5730	Chỉnh lại răng giả toàn phần hàm trên, trực tiếp	0%		2 lần (D5710-D5761) mỗi vòm mỗi năm dương lịch year	
D5731	Chỉnh lại răng giả toàn phần hàm dưới, trực tiếp	0%			
D5740	Chỉnh lại răng giả một phần hàm trên, trực tiếp	0%			
D5741	Chỉnh lại răng giả một phần hàm dưới, trực tiếp	0%			
D5760	Chỉnh lại răng giả một phần hàm trên, gián tiếp	0%			
D5761	Chỉnh lại răng giả một phần hàm dưới, gián tiếp	0%			
Dịch Vụ Phục Hình Răng Cố Định					
D6240	Cầu răng thay thế, sứ kết hợp với kim loại quý hiếm tỷ lệ cao	0%	Có		Phải có hình chụp quang tuyến chẩn đoán toàn bộ miệng hoặc toàn cảnh và giấy chấp thuận trước.
D6242	Cầu răng thay thế, sứ kết hợp với kim loại quý hiếm	0%	Có		
D6750	Bộ giữ hàm bọc răng, sứ kết hợp với kim loại quý hiếm tỷ lệ cao	0%	Có		
D6752	Bộ giữ hàm bọc răng, sứ kết hợp với kim loại quý hiếm	0%	Có		
Dịch Vụ Răng & Hàm Mặt					
D7310	Tạo hình ổ răng có nhổ răng, từ bốn răng trở lên mỗi cung phần tư	0%	Có		Phải có hình chụp quang tuyến chẩn đoán toàn bộ miệng hoặc toàn cảnh và bản tường trình và giấy chấp thuận trước. Gửi kèm ảnh chụp khi cần thiết.
D7311	Tạo hình ổ răng có nhổ răng, từ một đến ba răng mỗi cung phần tư	0%	Có		

H5433_25MM024TV_M

2024 CalOptima Health Medicare Benefit Highlight <V>
 MMA 3511 09-06-24 OM

	Dịch Vụ Phụ Trợ Tổng Quát				
D9310	Tư vấn, ngoài việc yêu cầu nha sĩ	0%			
D9995	Dịch vụ nha khoa thông qua hệ thống viễn thông, đồng bộ; buổi gặp theo thời gian thực	0%			
D9996	Dịch vụ nha khoa thông qua hệ thống viễn thông, không đồng bộ; thông tin được lưu trữ và chuyển tiếp đến nha sĩ để xem xét sau	0%			

Những Trường Hợp Loại Trừ và Giới Hạn về Nha Khoa

Chương trình của chúng tôi hợp tác với Liberty Dental để cung cấp các phúc lợi nha khoa cho quý vị. Xin lưu ý rằng một số dịch vụ yêu cầu phải có thăm định lâm sàng để được sự chấp thuận trước, trước khi thực hiện việc điều trị. Phải gửi một số tài liệu nhất định kèm theo yêu cầu sự chấp thuận trước này. Các dịch vụ này được thăm định lâm sàng bằng cách sử dụng tài liệu được cung cấp để xác định xem các dịch vụ có được chỉ định và thích hợp hay không dựa trên các tiêu chuẩn của ngành, và xác định rằng các dịch vụ đáp ứng mọi yêu cầu dành riêng cho dịch vụ đó, như được trình bày trong Tiêu Chuẩn và Hướng Dẫn Lâm Sàng của Liberty. Theo ý kiến của Giám Đốc Nha Khoa của Liberty, bất kỳ phương pháp điều trị nào không cần thiết hoặc không đáp ứng được các tiêu chuẩn của chương trình đều sẽ không được đài thọ. Nếu không cung cấp đủ tài liệu cần thiết, dịch vụ sẽ không được xem xét một cách đầy đủ và do đó sẽ bị từ chối. Nếu sự chấp thuận trước bị từ chối vì bất kỳ lý do gì, dịch vụ sẽ không được đài thọ và quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi chi phí liên quan. Các thủ thuật nha khoa vì lý do thẩm mỹ hoặc làm đẹp sẽ không được đài thọ. Khoản đài thọ chỉ giới hạn ở các dịch vụ được liệt kê trong Danh Mục Các Phúc Lợi. Nếu một dịch vụ không được liệt kê thì dịch vụ đó sẽ bị loại trừ và không được đài thọ. Để tìm nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống hoặc xem xét Hướng Dẫn Lâm Sàng của Liberty Dental Plan, quý vị có thể gọi cho phòng Dịch Vụ Thành Viên ở số **(888) 704-9838** hoặc tìm trong danh mục nhà cung cấp dịch vụ trên mạng của Liberty Dental tại www.libertydentalplan.com/Find-a-Dentist. Quý vị nên làm việc với nha sĩ trong hệ thống của mình để kiểm tra khoản đài thọ phúc lợi trước khi nhận các dịch vụ nha khoa. Nếu quý vị chọn sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ ngoài hệ thống, các dịch vụ quý vị nhận được sẽ không được đài thọ. Các Trường Hợp Giới Hạn và Loại Trừ bổ sung được liệt kê bên dưới Danh Mục Các Phúc Lợi.

Trường Hợp Loại Trừ và Giới Hạn

1. Một số dịch vụ được thăm định lâm sàng để xác định xem các dịch vụ đó có cần thiết và thích hợp hay không dựa trên các tiêu chuẩn của ngành và các hướng dẫn lâm sàng của Liberty. Dưới đây là một số tiêu chuẩn và hướng dẫn lâm sàng của Liberty. Quý vị có thể xem danh sách đầy đủ và toàn diện về các tiêu chuẩn và hướng dẫn lâm sàng của Liberty bằng cách gọi cho phòng Dịch Vụ Thành Viên ở số **(888) 704-9838** hoặc tìm trên trang mạng dành cho thành viên của Liberty Dental tại libertydentalplan.com. Tài liệu cần thiết cho mỗi dịch vụ được liệt kê trong Danh Mục Các Phúc Lợi. Các dịch vụ được yêu cầu mà không cung cấp đủ tài liệu cần thiết sẽ bị từ chối.

H5433_25MM024TV_M

2024 CalOptima Health Medicare Benefit Highlight <V>
MMA 3511 09-06-24 OM

2. Yêu cầu về bọc răng, điều trị tủy chân răng và răng giả bán phần yêu cầu răng phải có tiên lượng phục hồi lâu dài, nội nha và nha chu tốt (ít nhất 50% hỗ trợ từ xương) để được chấp thuận.
3. Răng không điều trị tủy chân răng phải có dấu hiệu sâu răng, nứt răng, phục hồi không thành công, v.v..., làm răng bị suy yếu hơn 50%.
4. Theo ý kiến của Giám Đốc Nha Khoa của Liberty, thủ thuật thay thế phần bọc răng, răng giả bán phần hoặc răng giả vẫn còn sử dụng được, hoặc có thể sửa chữa để tiếp tục sử dụng được thì sẽ không được đài thọ.
5. Các dịch vụ nha khoa thẩm mỹ hoặc thử nghiệm và/hoặc các thủ thuật thường không được thực hiện tại văn phòng nha khoa thông thường.
 - o Bọc răng vì mục đích làm đẹp hoặc do hao mòn và ăn mòn, xuống cấp, bào mòn và/hoặc mài mòn sẽ không được đài thọ.
6. Bất kỳ thủ thuật nào không được liệt kê cụ thể là phúc lợi được đài thọ trong Danh Mục Các Phúc Lợi này.
 - o Bất kỳ dịch vụ được yêu cầu nào có liên quan hoặc phụ thuộc vào việc hoàn thành dịch vụ bị từ chối cũng sẽ bị từ chối.
7. Bất kỳ phương pháp điều trị nào được đài thọ trong chương trình y tế dành cho cá nhân hoặc theo nhóm, bảo hiểm xe hơi, bảo hiểm xe hơi không kể bên có lỗi hoặc hợp đồng bảo hiểm khi va chạm với người lái xe không có bảo hiểm, trong phạm vi được quy chế của liên bang hoặc tiểu bang cho phép, đều không được đài thọ.
8. Hoạt động điều trị do nổi loạn dân sự, phục vụ khi là thành viên lực lượng vũ trang của bất kỳ tiểu bang hay quốc gia nào, tham gia vào hành vi chiến tranh đã tuyên bố hoặc chưa tuyên bố, vụ nổ hạt nhân cố ý hoặc vô ý hoặc giải phóng năng lượng hạt nhân khác, dù trong thời bình hay thời chiến, đều không được đài thọ.
9. Các dịch vụ cho thương tích và/hoặc tình trạng được thanh toán hoặc có thể thanh toán theo Luật Bồi Thường của Người Lao Động hoặc Luật Trách Nhiệm của Người Sử Dụng Lao Động, và hoạt động điều trị được bất kỳ thành phố, quận, hoặc phân khu chính trị nào khác cung cấp miễn phí cho quý vị đều không được đài thọ.
10. Các khoản phí liên quan đến việc hủy cuộc hẹn, chuẩn bị, hoặc sao chép báo cáo nha khoa, sao chép phim chụp quang tuyến X, hóa đơn phân rõ khoản mục hoặc mẫu đơn thanh toán sẽ không được đài thọ.
11. Chi phí nhập viện và/hoặc dược phẩm.
12. Bất kỳ dịch vụ nào do nha sĩ tổng quát hoặc bác sĩ chuyên khoa không có trong hệ thống thực hiện.
13. Các dịch vụ không thể thực hiện được vì lý do sức khỏe tổng quát của bệnh nhân.
14. Các dịch vụ không phù hợp với các dịch vụ thông thường và theo thông lệ do nha sĩ tổng quát hoặc bác sĩ chuyên khoa trong hệ thống cung cấp.

15. Bất kỳ hoạt động điều trị nha khoa nào được bắt đầu trước ngày có hiệu lực của thành viên.
16. Hoạt động điều trị liên quan đến u nang, khối u và/hoặc khối u ác tính.
17. Các dịch vụ không cần thiết cho sức khỏe răng miệng của bệnh nhân, theo ý kiến của nha sĩ tổng quát hoặc bác sĩ chuyên khoa trong hệ thống.

Quý vị có thể nhận miễn phí tài liệu này ở các định dạng khác, chẳng hạn như chữ in khổ lớn, chữ nổi braille và/hoặc đĩa thu âm. Xin gọi số **(888) 704-9838**, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối theo giờ địa phương. Cuộc gọi này miễn phí.